

**BÁO CÁO THAM LUẬN****Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thị xã Bình Long năm 2024****Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu!****Kính thưa toàn thể Hội nghị!**

Được sự phân công của Sở Nội vụ tại Kế hoạch số 2776/KH-SNV ngày 12/12/2024; được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, thay mặt Phòng Nội vụ thị xã Bình Long tôi xin báo cáo tham luận “Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thị xã Bình Long năm 2024”.

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị đại biểu về dự Hội nghị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu!**Kính thưa toàn thể Hội nghị!**

Xác định Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng và nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Do đó việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đất nước.

1. Sơ lược về tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bình Long có 18 cơ sở tôn giáo (Phật giáo 13, Công giáo 02, Tin lành 02, Tịnh độ cư sỹ Phật hội 01), với 11.865 tín đồ, thuộc 06 tôn giáo (Phật giáo, Công Giáo, Tin lành, Tịnh độ cư sỹ Phật hội, Hòa hảo và Cao đài). Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã ổn định, đa số các cơ sở tôn giáo đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định, điều lệ, hiến chương của tổ chức tôn giáo; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hướng con người đạt được các giá trị chân, thiện, mỹ. Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội ở địa phương. Năm 2024 các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã đã vận động được 5.303 phần quà, 01 căn nhà tình thương, 150 suất học bổng trị giá 2,87 tỷ đồng.

2. Kết quả công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo**2.1. Tham mưu ban hành các văn bản**

Để thực hiện tốt công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn phòng Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã ban hành 42 văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã.

2.2. Tham mưu giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng của chức sắc, chức việc tín đồ trên địa bàn.

Tất cả nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của các cơ sở tôn giáo và chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đều được tham mưu UBND thị xã xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các xã, phường giải quyết thỏa đáng theo quy định của pháp luật. UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường đều tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo và các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; nội dung, chương trình đã thông báo, đăng ký với chính quyền địa phương và các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo đã được cấp trên chấp thuận được tổ chức trên địa bàn. Ngoài chương trình, nội dung đã thông báo, các nhu cầu tôn giáo phát sinh trong năm, hoặc các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo địa điểm hợp pháp thuộc thẩm quyền đều được tham mưu UBND thị xã xem xét giải quyết, cũng như chỉ đạo xã, phường giải quyết theo quy định của pháp luật (trong năm đã tham mưu UBND thị xã giải quyết 04 hồ sơ đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, 01 hồ sơ đề nghị tổ chức lớp bồi dưỡng cho người không chuyên hoạt động tôn giáo).

2.3. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp xúc, tuyên truyền pháp luật

Xác định công tác tiếp xúc, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng. Trong năm Phòng nội vụ đã tham mưu UBND thị xã, phối hợp với Thị ủy, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể có liên quan tăng cường công tác tiếp xúc và thành lập đoàn thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc, tín đồ các cơ sở tôn giáo nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, các ngày lễ trọng của các tôn giáo như: lễ Phục sinh, lễ Phật đản, lễ Vu lan báo hiếu, lễ Giáng sinh... tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc qua đó thông tin tình hình địa phương, vận động các chức sắc chức việc và tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo.

Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức, trưởng các khu phố trên địa bàn, người làm công tác tín ngưỡng tôn giáo và chức sắc, chức việc, người đại diện Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng cộng đồng và trưởng các điểm nhóm Tin lành trên địa bàn thị xã.

Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trọng tâm là Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP và Nghị định 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

2.4. Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát

Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 09/10/2024 và tiến hành kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo trên địa bàn thị xã năm 2024 tại 03 đơn vị xã, phường (UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến, UBND phường Phú Thịnh). Nhìn chung việc thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã, phường cơ bản được đảm bảo

thực hiện đầy đủ, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã ổn định, không có các vụ việc phức tạp phát sinh, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại một số đơn vị xã, phường và phương hướng khắc phục để công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn ngày càng được tốt hơn.

2.5. Tham mưu công tác chỉ đạo nắm tình hình

Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tăng cường công tác nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn qua đó ngăn chặn kịp thời các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đạo lạ, tà đạo trên địa bàn, cũng như lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá đảng, nhà nước... qua đó đã phát hiện 02 vụ việc, 04 đối tượng có hành vi tuyên truyền, phát tài liệu Pháp luân công đã ngăn chặn, xử lý kịp thời.

2.6. Tham mưu công tác tập huấn và kiện toàn bộ máy làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Tham mưu UBND thị xã lập danh sách và cử 08 lãnh đạo, cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác tín ngưỡng, tôn giáo do Sở Nội vụ tổ chức. Thường xuyên kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn (02 cán bộ dân tộc, tôn giáo của xã Thanh Lương và phường Phú Đức).

Từ thực hiện tốt tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo nên trong năm 2024 trên địa bàn thị xã không phát hiện các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và chính quyền; kích động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình, gây phức tạp về an ninh, trật tự; hoạt động của các hội, nhóm mang danh nghĩa tôn giáo để chống chính quyền; các hoạt động khác; không có các hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ” và các “hiện tượng tôn giáo mới”; không có các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Tồn tại, hạn chế

Kính thưa Hội nghị!

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là:

- Công tác quản lý tiếp xúc và tuyên truyền của đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng tôn giáo xã, phường còn hạn chế.
- Vẫn còn điểm nhóm Tin lành tổ chức sinh hoạt tôn giáo ngoài chương trình đăng ký nhưng không kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương.
- Tuy đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhưng tình trạng lén lút tuyên truyền “tà đạo”, “đạo lạ” còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế. Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới, Phòng nội vụ thị xã tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ làm công tác tôn giáo các cấp và chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thị xã; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện các quy định của pháp luật trong tổ chức các hoạt động tôn giáo, an sinh xã hội, các ngày lễ, tết.

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện các văn bản quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự trái pháp luật; công tác từ thiện xã hội của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn thị xã.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban chức năng, UBMTTQVN, các đoàn thể của thị xã và UBND các xã, phường trong công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo nảy sinh trên địa bàn ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành với các đoàn thể cấp thị xã để vận động các tín đồ tôn giáo là hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, xây dựng khu dân cư văn hóa.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

6. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhằm tuyên truyền thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức cá nhân tôn giáo để kịp thời giải quyết nhằm ổn định tình hình tôn giáo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

7. Thường xuyên kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người làm công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thị xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng tôn giáo do các cấp tổ chức.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Trên đây là báo cáo tham luận của Phòng Nội vụ thị xã Bình Long về “Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Bình Long năm 2024”. Một lần nữa xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!